

ภาพกิจกรรม การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

กิจกรรม การประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗



ในวันพุธ ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ (ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง ประกอบด้วย นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัดทุกคน เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๕๕ คน โดยมีนายแสวง เชื้อทอง ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายจรัสศักดิ์ ปัญญาคม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts) “ข้อควรทำ ไม่ควรทำ” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนรับทราบ และจะนำไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

.....

ภาพกิจกรรม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

กิจกรรม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑



ในวันพุธ ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หมากเขียบ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ จำนวน ๒๖ คน นำโดยนายเสถียร นนทะเสน ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายจรัสศักดิ์ ปัญญาคม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. และบุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด รวมถึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts) “ข้อควรทำ ไม่ควรทำ” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนรับทราบ และจะนำไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป